



ที่ 123/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ประธานองค์กร Sa-na Enterprises และผู้แทนชมรม PRENGO ของนักศึกษามหาวิทยาลัย APU
เข้าเยี่ยมชมการระงับข้อพิพาท ณ เมืองฟูกูโอกะ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นาง SHUTO Sanae ประธานองค์กร Sa-na Enterprises (องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) และนาย SHINOHARA Kazuhito เลขาธิการองค์กรฯ พร้อมด้วย นาย OOGA Kanta ประธานชมรม PRENGO ของนักศึกษามหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific (APU) และนาย KAWAMURA Hibiki อดีตประธานฯ ได้เข้าเยี่ยมชม นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ สำหรับความร่วมมือและคำแนะนำในการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองโออิตะ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนไทยในจังหวัดโออิตะ ส่งผลให้งานเทศกาลไทยฯ ในปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ องค์กรฯ ได้แสดงความขอบคุณสำหรับเงินอุดหนุน จำนวน 50,000.- บาท จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ด้วย

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กร Sa-na Enterprises ในความสำเร็จของการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองโออิตะ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรฯ ได้เชิญชุมชนไทยในจังหวัดโออิตะเข้ามามีส่วนรวมในการจัดงานเทศกาลไทยครั้งล่าสุด และสนับสนุนให้องค์กรฯ หรือและมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับชุมชนไทยในจังหวัดโออิตะในการจัดงานเทศกาลไทยครั้งต่อไป โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวอย่างเต็มที่ ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมชมรม PRENGO ของนักศึกษามหาวิทยาลัย APU ซึ่งจัดกิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ชุมชนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง (โดยได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากองค์กร Sa-na Enterprises ด้วย) อีกทั้งชมรมฯ ยังร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาชาวไทยในมหาวิทยาลัย APU ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งได้ร่วมมือในการจัดงานเทศกาลไทยฯ ด้วย

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กร Sa-na Enterprises และขอบคุณองค์กรฯ และชมรม PRENGO สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมทั้งจะให้การสนับสนุนกิจกรรมของทั้งสองหน่วยงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

30 ตุลาคม 2566

